

รายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิจัยห้องที่ 4
โครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู”
ระดับชาติ ครั้งที่ 5 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1
“การศึกษาเพื่อนวัตกรรมสังคม ความรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
วันที่ 26 เดือน มีนาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. รูปแบบออนไลน์

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องที่ 4

- 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ กาญจนนะ
- 2.อาจารย์ ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ

ที่	ชื่อบทความวิจัย	ผู้นำเสนอ	สังกัดมหาวิทยาลัย
O1	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การดำเนินการของฟังก์ชัน โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gestalt สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	นางสาวดวงกมล เดียวโล่	มรภ.สงขลา
O2	การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ SSCS เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)	นางสาวนภัสกร อรัญ	ม.ทักษิณ
O3	การใช้กิจกรรมเกมการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ด้านการเรียงลำดับและการเปรียบเทียบสำหรับเด็กปฐมวัย	นางสาวรัชพร คงยิ่ง	ม.ทักษิณ
O4	การแก้ปัญหามีส่วนร่วมของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์โดยใช้วิธีการแบบเปิด (Open approach) เพื่อพัฒนาไปสู่การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์	นางสาวหนึ่งฤทัย รักษาศรี	ม.ทักษิณ
O5	การบูรณาการจรรยาบรรณวิชาชีพครู ในการจัดการเรียนรู้รูปแบบ SSCS ร่วมกับชุดฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา พัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง หลักการนับเบื้องต้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้	นางสาวจุไรรัตน์ เอียนเล่ง	ม.ทักษิณ
O6	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อนุกรมเลขคณิต โดยใช้รูปแบบการสอน 4E×2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	นางสาวน้ำฝน ประสงค์จันทร์	มรภ.สงขลา

ที่	ชื่อบทความวิจัย	ผู้นำเสนอ	สังกัดมหาวิทยาลัย
O7	การศึกษาสภาพความเป็นอยู่และเศรษฐกิจความเป็นอยู่ของผู้เรียน ที่มีต่อการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีศึกษาโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง โดยกระบวนการ วิจัยแบบผสมผสาน (Mix Method Research)	นายกฤษดา คำคำ	ม.ทักษิณ
O8	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้เทคนิค K-W-D-L สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	นางสาวสุภาวดี สุขทอง	มรภ.สงขลา
O9	การพัฒนาทักษะการคิดอย่างวิจารณ์ญาณโดยใช้การจัดการเรียนรู้ รูปแบบ STAR บูรณาการจรรยาบรรณวิชาชีพครู ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน หลักการนับเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้	นางสาวสุวรรณญา บางโรย	ม.ทักษิณ
O10	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้รูปแบบการสอน CCR สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	นางสาววิชิตา เสง่ขาว	มรภ.สงขลา
O11	การพัฒนาทักษะการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนหนึ่งหลัก โดยใช้เกมและแบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ)	นางสาวชลธิชา เจ๊ะเงาะ	มรภ.ยะลา